

# Tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

**Đổng chí Lê Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh**



Qua chuyên đề "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025" do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt, tôi thấy rất tự hào về sự phát triển kinh tế của Việt Nam, nhất là năm 2020. Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Việt Nam vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, điều này được thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao; chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, xuất nhập khẩu tăng mạnh... Những kết quả đạt được đã nâng tầm vị thế, uy tín, tiềm lực của Việt Nam với bạn bè quốc tế, được đánh giá là 1 trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới.

Bên cạnh kết quả đạt được, Việt Nam cũng đã thẳng thắn nhìn lại hạn chế, yếu kém đúc kết những bài học kinh nghiệm, có sự định hình nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ thế giới, khu vực cũng như tình hình đất nước từ đó đưa ra những chiến lược phát triển kinh tế. Tôi rất tâm đắc với 3 thành tố trọng tâm trong chủ đề chiến lược, 5 quan điểm phát triển và những nội hàm mới trong các đột phá chiến lược. Bản thân tôi rất kỳ vọng và tin tưởng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu: là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp đến năm 2025; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

**Thượng tá Phạm Quang Huỳnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh**



Sau hai ngày tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi thấy rằng đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cũng như quán triệt, học tập đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến nhân dân trên khu vực biên giới biển; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, tôi cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên, nhất

là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đổi mới tư duy, biến nhận thức thành hành động. Trước hết phải nhanh chóng xây dựng chương trình hành động của cấp ủy trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị, bảo đảm đồng bộ, thiết thực, hiệu quả với những nội dung rất chi tiết và có lộ trình thực hiện cụ thể. Ngoài ra, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương cũng là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng nghiên cứu, học tập, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, gắn việc thực hiện Nghị quyết với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bằng những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể.

**Đổng chí Phạm Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tự Tân, huyện Vũ Thư**



Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi đặc biệt quan tâm chuyên đề "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII". Tôi thấy báo cáo đã nêu rất đầy đủ, khái quát những kết quả đạt được trong thực hiện công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ, thẳng thắn chỉ ra 5 hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, rút ra 5 bài học; đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá về công tác xây dựng Đảng. Về thi hành Điều lệ Đảng, tôi đồng thuận cao với Đại hội khi không bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và giao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của các cấp ủy, tổ chức đảng, đại hội đảng bộ các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân... để điều chỉnh thông qua các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ này, tổ chức đảng các cấp tiếp tục chú trọng triển khai các giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, mong muốn các tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, tiến hành xử lý nghiêm theo quy định những đảng viên, tổ chức đảng vi phạm góp phần xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

**NHÓM PHỎNG VIÊN**

# Chuẩn bị thật tốt nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác chuẩn bị đang được các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự nhằm giới thiệu những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định để cử tri lựa chọn, bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng đại biểu được bầu vào HĐND huyện Quỳnh Phụ là 40 người; số lượng đại biểu được bầu vào HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện là 939 người. Để chọn được những người thực sự có phẩm chất chính trị và năng lực, làm tốt vai trò, nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, giúp địa phương phát triển, từ việc hiệp thương lựa chọn người giới thiệu ứng cử, từ ứng cử đến tổ chức lấy ý kiến tin nhiệm cử tri nơi công tác được huyện Quỳnh Phụ và các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện trình tự theo kế hoạch, bảo đảm dân chủ và đúng luật. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Ngọc cho biết: Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành hiệp thương lần hai lập danh sách sơ bộ 52 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã và đang tiến hành hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Trong quá trình triển khai thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã, chúng tôi luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm trình tự nội dung và thời gian quy định. Ngoài bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, trong quá trình hiệp thương lựa chọn người giới thiệu ứng cử, chúng tôi còn chú trọng vào quá trình công tác, hoạt động và đóng góp của người được giới thiệu cho cộng đồng trên địa bàn. Người được giới thiệu ứng cử phải là người năng động, nhạy bén, có uy tín trong nhân dân, đặc biệt, họ phải là người hiểu dân nói, nói dân nghe, có như vậy người được giới thiệu mới thực hiện tốt vai trò "cầu nối" giữa chính quyền các cấp với người dân trên địa bàn. Theo ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch

Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ: Để làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn, huyện đã chủ động cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử để các đơn vị, địa phương nắm vững. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở cả 3 cấp. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình gồm 13 người (12 người được giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử) trong đó tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 23,08%; tỷ lệ nữ chiếm 53,8%; tỷ lệ tuổi trẻ chiếm 30,7%. Danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 124 người, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 40,32%; ngoài Đảng 12,1%; trẻ tuổi 30,64%. Theo ông Phan Văn Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được đưa vào danh sách sơ bộ đều bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể; tỷ lệ người ứng cử là nữ cao; có tỷ lệ hợp lý người ứng cử là người ngoài Đảng, các tôn giáo, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các

Cùng với huyện Quỳnh Phụ, công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện chu đáo, nghiêm túc, dân chủ và đúng luật. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở cả 3 cấp. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (12 người được giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử) trong đó tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 23,08%; tỷ lệ nữ chiếm 53,8%; tỷ lệ tuổi trẻ chiếm 30,7%. Danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 124 người, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 40,32%; ngoài Đảng 12,1%; trẻ tuổi 30,64%. Theo ông Phan Văn Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được đưa vào danh sách sơ bộ đều bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể; tỷ lệ người ứng cử là nữ cao; có tỷ lệ hợp lý người ứng cử là người ngoài Đảng, các tôn giáo, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các

hiệp hội về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, những người được giới thiệu ứng cử đều là những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có uy tín và được nhân dân tin nhiệm. Trên cơ sở danh sách sơ bộ những người ứng cử đã được thông báo, hiện nay, ủy ban bầu cử các cấp phối hợp với MTTQ cấp xã đang triển khai tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm công thành thực sự đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian này, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử; thực hiện đánh giá, ghi nhận những ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri, để bảo đảm đến hội nghị hiệp thương lần ba sẽ lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị nhân sự, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra thành công.

**ĐÀO QUYN**



Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử cho chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ.

## Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

**Câu 73: Việc bỏ phiếu được thực hiện theo nguyên tắc nào?**

**Trả lời:** Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định về nguyên tắc bỏ phiếu như sau:

- Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi Cấp Hội đồng nhân dân.
- Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp: Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu, cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được, cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được, cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ.
- Khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.
- Trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người



khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc

bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng

hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.
- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.
- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu "Đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri.
- Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

**Câu 74: Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?**

**Trả lời:** Theo quy định tại Điều 73 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu. Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.

**Câu 75: Những phiếu bầu cử nào là phiếu không hợp lệ?**

**Trả lời:** Theo quy định tại khoản 1,

Điều 74 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, những phiếu bầu sau đây là phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;
- Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;
- Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử;
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.

**Câu 76: Các khiếu nại, tố cáo tại chỗ về việc kiểm phiếu được giải quyết như thế nào?**

**Trả lời:** Theo quy định tại Điều 75 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, những khiếu nại, tố cáo tại chỗ về những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kiểm phiếu do Tổ bầu cử nhận, giải quyết và ghi nội dung giải quyết vào biên bản. Trong trường hợp Tổ bầu cử không giải quyết được thì phải ghi rõ ý kiến của Tổ bầu cử vào biên bản giải quyết khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Ban bầu cử.

**Câu 77: Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu gồm những nội dung gì?**

**Trả lời:** Theo quy định tại khoản 2, Điều 76 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung sau đây:

- Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu;
- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu;
- Số phiếu phát ra;
- Số phiếu thu vào;
- Số phiếu hợp lệ;
- Số phiếu không hợp lệ;
- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;
- Những khiếu nại, tố cáo nhận được; những khiếu nại, tố cáo đã giải quyết và kết quả giải quyết; những khiếu nại, tố cáo chuyển đến Ban bầu cử.

**Câu 78: Biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử gồm những nội dung gì?**

**Trả lời:** Theo quy định tại khoản 2, Điều 77 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, biên bản xác định kết quả bầu cử gồm các nội dung sau đây:

- Số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được ấn định cho đơn vị bầu cử;
- Số lượng người ứng cử;
- Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử;
- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử;
- Số phiếu phát ra;
- Số phiếu thu vào;
- Số phiếu hợp lệ;
- Số phiếu không hợp lệ;
- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;
- Danh sách những người trúng cử;
- Những khiếu nại, tố cáo do các Tổ bầu cử giải quyết; những khiếu nại, tố cáo do Ban bầu cử giải quyết; những khiếu nại, tố cáo chuyển đến Ủy ban bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia.

**Câu 79: Nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như thế nào?**

**Trả lời:** Theo Điều 78 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 thì nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như sau:

- Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử, trừ trường hợp bầu cử lại thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên. Nếu bầu cử lại thì kết quả bầu cử lại được công nhận mà không tổ chức bầu cử lại lần thứ hai.
- Người trúng cử phải là người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ.
- Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn.
- Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.

(còn nữa)

**SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI BÌNH**